

HỘI LÁI XE TRƯỜNG SƠN TỈNH THÁI BÌNH Đại hội lần thứ II

Hội lái xe Trường Sơn tỉnh Thái Bình vừa tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Những năm qua, Hội lái xe Trường Sơn tỉnh Thái Bình đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thực sự là "mái nhà chung" tiếp thêm sức mạnh cho những người lính năm xưa vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

bào miến Trung với số tiền trên 80 triệu đồng. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội lái xe Trường Sơn tỉnh Thái Bình tiếp tục xây dựng tổ chức hội ngày càng lớn mạnh cả về lượng và chất; chú trọng phát triển hội viên. Tuyến truyền, vận động hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, phần đầu 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Chăm lo chu đáo mọi chế độ, chính sách có liên quan đến hội viên và làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội. Tích cực vận động sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp và các đồng đội có điều kiện giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất để duy trì hoạt động của Hội.

MINH NGUYỆT

CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG Trao 200 suất quà "Tinh nghĩa tháng 5"

Hướng tới tháng 5 - tháng công nhân, Công đoàn ngành công thương vừa tổ chức trao quà "Tinh nghĩa tháng 5" cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở.

Bình và Công ty Cổ phần May Việt Hưng. Theo kế hoạch, trong tháng công nhân, Công đoàn ngành công thương trao 200 suất quà với tổng giá trị 100 triệu đồng cùng mũ bảo hiểm xe máy cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty Cổ phần May xuất khẩu Thái

ANH THƠ

CÁC CẤP HỘI PHỤ NỮ Nhận đỡ đầu 157 trẻ em mồ côi

Hưởng ứng chương trình "Mê đờ đờ" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã nhận đỡ đầu 157 trẻ em mồ côi với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 54,6 triệu đồng/tháng. Đây là những trẻ mồ côi chưa được nhận đỡ đầu hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tùy theo tình hình thực tiễn tại địa phương mà các cơ sở hội có sự hỗ trợ về tiền, thực phẩm, đồ dùng học tập; mức hỗ trợ từ

200.000 - 500.000 đồng/tháng, thời gian hỗ trợ từ 1 - 7 năm. Bên cạnh sự đóng góp, gây quỹ trong tổ chức hội, các cấp hội phụ nữ còn kết nối, kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ yêu thương, giúp các em có môi trường phát triển phù hợp nhất. Cùng với hỗ trợ vật chất, các cấp hội thường xuyên thăm, động viên để các em và gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

QUẬN PHƯƠNG

HƯNG HÀ Thu nhận 200 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Hưng Hà vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022. Với thông điệp "Cho đi là còn mãi", ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022 của huyện Hưng Hà đã thu hút 250 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn

huyện tham gia. Công tác hiến máu diễn ra an toàn, bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả, Ban tổ chức thu được 200 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số đơn vị máu thu nhận góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác cấp cứu và điều trị.

THANH THỦY

Phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn hoạt động của ban thanh tra nhân dân

Ủy ban MTTQ tỉnh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn hoạt động của ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn và các câu lạc bộ, nhóm nòng cốt tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại cơ sở. Tại hội nghị, hơn 300 đại biểu được truyền đạt và trao đổi nội dung một số vấn đề trọng tâm về Luật Hòa giải ở cơ sở; quán triệt Thông tri hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và

công tác cán bộ; kế hoạch triển khai giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên, trong đó chú trọng đến những đối tượng giám sát, nội dung giám sát, hình thức và phương pháp tiến hành giám sát. Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn và các câu lạc bộ, nhóm nòng cốt tuyên truyền, giáo dục pháp

luật tại cơ sở nâng cao trình độ, hiểu biết, trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân; giúp MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phát huy vai trò trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở.

TIẾN ĐẠT

Kỷ niệm ngày người khuyết tật Việt Nam và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh vừa tổ chức kỷ niệm ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4 và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc câu lạc bộ thanh niên khuyết tật các huyện, thành phố. Những năm qua, cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chăm sóc, trợ giúp cho hơn 10

vạn người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Kỷ niệm ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4 là dịp để cả nước hướng về người khuyết tật, khuyến khích sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của người khuyết tật vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Sau lễ kỷ niệm, gần 100 người khuyết tật thuộc câu lạc bộ thanh niên khuyết tật các huyện, thành phố đã được giảng viên Trung tâm Trợ

giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp) phổ biến các nội dung về quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật; các chính sách liên quan trực tiếp đến người khuyết tật trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, lao động, việc làm, bảo trợ xã hội...; các thủ tục hành chính để hưởng các chế độ liên quan đến người khuyết tật; tư vấn, giải đáp các tình huống pháp lý mà người khuyết tật đang vướng mắc.

THU HOÀI

Phần đầu có ít nhất 15.600 người cao tuổi được khám các bệnh về mắt

Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Bệnh viện Mắt Thái Bình vừa tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện chương trình "Mắt sáng cho người cao tuổi" năm 2022. Theo đó, Ban đại diện Hội NCT tỉnh phối hợp với Bệnh viện Mắt Thái Bình tổ chức các hội nghị truyền thông, tư vấn sức

khỏe, cách phòng tránh những bệnh về mắt cho NCT; khám sàng lọc, kiểm tra thị lực, phân loại, tư vấn và tặng thuốc miễn phí cho NCT. Liên ngành phần đầu năm 2022 có ít nhất 15.600 NCT được khám các bệnh về mắt, ít nhất 10.400 NCT được điều trị, phẫu thuật các bệnh về mắt.

HỒNG QUÂN

ĐÔNG THỌ 120 người được tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí



Người dân xã Đông Thọ được khám hậu Covid-19 miễn phí.

Sáng ngày 17/4, tại xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình), Thành đoàn, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình và Đoàn Thanh

niên xã Đông Thọ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Đông Thọ.

Theo đó, cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học

PHƯƠNG CHI

của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng do ảnh hưởng biến động giá vật liệu đối với các dự án đang triển khai theo quy định của pháp luật. Đồng thời, nghiên cứu ban hành, điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách theo thẩm quyền về cơ chế chính sách quản lý giá nhiên, vật liệu xây dựng; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan xây dựng, công bố giá và chỉ số giá các loại vật liệu theo quy định và khẩn trương thực hiện các giải pháp để quản lý giá, bình ổn giá các vật liệu xây dựng công trình giao thông nói chung và các dự án giao thông trọng điểm quốc gia theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn, nhà thầu... tiếp tục đẩy nhanh triển khai thi công xây dựng các dự án, chủ động nguồn vật tư, vật liệu phục vụ xây dựng công trình bảo đảm tiến độ các dự án công trình giao thông tuân thủ hợp đồng đã ký và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu giải pháp, cơ chế chính sách cần thiết để quản lý, bình ổn giá nhiên, vật liệu xây dựng.

Ảnh minh họa

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ

(Tiếp theo trang 1)

khí viết tin, làm phóng sự cơ bản; kỹ năng sử dụng các công cụ tương tác với bạn đọc; tích hợp các loại hình báo chí...

Khóa bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến nghiệp vụ báo chí và các xu hướng mới của báo chí hiện đại.

Tập huấn quản lý đo lường trong hoạt động kinh doanh nước sạch cho doanh nghiệp

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Hội Nước sạch tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn kiến thức và nghiệp vụ quản lý đo lường đối với phương tiện đo trong hoạt động kinh doanh nước sạch cho lãnh đạo, cán bộ quản lý của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được chuyên gia của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng phổ biến những kiến thức cơ bản về các phương tiện đo, yêu cầu đối với phương tiện đo, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, chứng nhận sự phù hợp đối với phương tiện đo đã được Luật Đo lường 2011 và Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định. Những hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt vi phạm quy định về đo lường đối với phương tiện đo. Các doanh nghiệp nước sạch cũng được truyền đạt và hướng dẫn kỹ năng, tiêu chí lựa chọn và lắp đặt đồng hồ đo nước, phụ kiện lắp đặt và nhận biết các yếu tố ảnh hưởng làm sai lệch về đo lường... Đây là những kiến thức, nghiệp vụ quan trọng giúp các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng quản lý, tránh thất thoát sản lượng và doanh thu kinh doanh nước sạch; đồng thời hạn chế tối đa gây thiệt hại cho khách hàng, tránh nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đo lường trong hoạt động kinh doanh nước sạch.

KHẮC ĐUẦN

Cho vay chính sách xã hội tại Vũ Thư đạt trên 29,7 tỷ đồng

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Vũ Thư vừa tổ chức đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2022.

Trong quý I/2022, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vũ Thư giải ngân hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách giúp các cá nhân thuộc diện và gia đình chính sách có vốn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Quý I, tổng nguồn vốn của Phòng giao dịch đạt trên 414 tỷ đồng, tăng 2,27% so với thời điểm 31/12/2021. Tổng doanh số cho vay đạt trên 29,7 tỷ đồng với 949 lượt khách hàng vay vốn. Tổng dư nợ đạt 413,5 tỷ đồng, tăng 10,3 tỷ đồng, nợ quá hạn là 353 triệu đồng, chiếm 0,085% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay các chương trình ủy thác thông qua 4 tổ chức hội hiện chiếm 99,87% tổng dư nợ.

Quý II/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vũ Thư tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách tín dụng ưu đãi mới; tiếp nhận, rà soát và giải ngân kịp thời các hồ sơ vay vốn đủ điều kiện; phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường quản lý việc sử dụng các nguồn vốn vay; nâng cao hiệu quả thu hồi các khoản nợ xấu.

QUYNH LƯU

QUYNH HẢI Giá trị sản xuất từ cây màu đạt gần 1 tỷ đồng/ha/năm



Xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) là vùng chuyên canh cây màu với diện tích 120ha. Các loại cây màu ở đây chủ yếu là su hào, cải bắp, cần tây, cây gia vị... được trồng luân canh nhiều vụ trong năm. Bình quân mỗi hộ trong xã có từ 3 - 5 sào trồng màu. Nhờ kinh nghiệm trồng màu lâu năm và được HTX hướng dẫn cách chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh nên năng suất cao, giá trị lợi nhuận mang lại lớn. Theo ước tính, bình quân giá trị sản xuất từ cây màu mang lại cho địa phương đạt gần 1 tỷ đồng/ha/năm, qua đó nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.

NGUYỄN CƯỜNG

Trợ giúp pháp lý về phòng, chống bạo lực và xâm hại tình dục cho người khuyết tật

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND, ngày 7/2/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp) phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh vừa tổ chức hội nghị trợ giúp pháp lý cho hơn 100 hội viên Hội Người khuyết tật tỉnh.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã truyền đạt thông tin trợ giúp pháp lý, chia sẻ các kiến thức và kỹ năng về phòng, chống bạo lực và xâm hại tình dục cho người khuyết tật; cung cấp tài liệu về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; các trợ giúp viên pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý, giải đáp cho 12 lượt người khuyết tật có vướng mắc về chế độ, chính sách đối với người khuyết tật, các quan hệ pháp luật về dân sự, đất đai và một số lĩnh vực khác liên quan.

Đây là hoạt động thiết thực, thông qua buổi trợ giúp pháp lý nhằm giúp người khuyết tật nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật nói chung, đồng thời tiếp tục được các kiến thức pháp luật và kỹ năng cần thiết trong phòng, chống bạo lực và xâm hại tình dục qua đó bảo vệ bản thân và người khác.

Trong thời gian tới, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp tục tăng cường, phối hợp tổ chức những buổi trợ giúp pháp lý theo chuyên đề cho người khuyết tật, chung tay góp sức cùng người khuyết tật "Hòa nhập và thích ứng, định hình tương lai".

ĐỖ ĐIỀU

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Khẩn trương triển khai các giải pháp bình ổn giá vật liệu xây dựng

(chinhphu.vn) Xét báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải về ảnh hưởng của biến động giá nhiên, vật liệu xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp để quản lý giá, bình ổn giá các vật liệu xây dựng công trình giao thông.



Cụ thể, tại Công văn số 2360/VPCP-CN ngày 15/4/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương xây dựng, công bố giá và chỉ số giá các loại vật liệu xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm đầy đủ thông tin của các vật liệu cho công trình xây dựng giao thông.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, các cơ quan liên quan nghiên cứu các kiến nghị